

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107 /UBND-NCPC

Hà Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2024

V/v tăng cường phòng ngừa cán bộ,
đảng viên vi phạm pháp luật

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian qua, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chỉ đạo, quy định của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, hệ thống chính trị các cấp ngày càng được củng cố, góp phần quan trọng đảm bảo quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn đã phát hiện một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật. Trong năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý **139 trường hợp** là cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, trong đó khởi tố 45 trường hợp (*Bắc Quang 13; Đồng Văn 5; Vị Xuyên 4; Yên Minh 4; Mèo Vạc 2; Quang Bình 2; Bắc Mê 2; thành phố Hà Giang 1; Xin Mần 1; Quản Bạ 1; các sở, ban, ngành tỉnh 7; tỉnh, thành phố khác 3*). Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, đã phát hiện và bắt giữ một số vụ đánh bạc, người tham gia có cả lãnh đạo cấp huyện, cấp xã (*Vị Xuyên, Quang Bình*); lãnh đạo xã tàng trữ, sử dụng súng săn trái pháp luật dẫn đến chết người (*xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc*)...

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa, ngăn chặn làm giảm tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật năm 2024 và thời gian tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 623/CT-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh... Thực hiện

tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan đơn vị, quán triệt những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo quản lý các cấp; tăng cường giáo dục, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Phát huy vai trò của của cấp ủy, người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ. Chủ động phòng ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm thông qua việc thường xuyên theo dõi, giám sát, nắm tình hình cán bộ, đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú, qua các đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên trong sinh hoạt tại chi bộ, qua nắm tình hình dư luận, phản ánh của nhân dân... Bên cạnh đó phát huy hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đây là những việc cần làm thường xuyên, có tính phòng ngừa, chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời đến cán bộ, đảng viên.

3. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; xử lý nghiêm minh cá nhân, tổ chức né tránh trách nhiệm, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng “bỏ qua” lỗi vi phạm dưới mọi hình thức. Cương quyết khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm và đối tượng chống người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

5. Mọi cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước, của từng cơ

quan, đơn vị và là tiêu chí để đánh giá phân loại chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức.

6. Yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Giao Công an tỉnh chủ trì tham mưu, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo trên, định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc khi có vấn đề nổi cộm tổng hợp tình hình, số liệu cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật báo cáo UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC, Vnpt ioffice. *cc*

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Sơn

